



ประกาศ สหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกผู้จัดการ พ.ศ.2563

ตามที่สหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกผู้จัดการ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี จำกัด จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศ สหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์อ้อมทรัพย์ ดังนี้

ก.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์

ลำดับที่ 1	นางสิวภรณ์	เงินราง	เลขประจำตัวสอบ	1
ลำดับที่ 2	นางสุวคนธ์	จารุแพทย์	เลขประจำตัวสอบ	2
ลำดับที่ 3	นางวราภรณ์	ชงไชย	เลขประจำตัวสอบ	3
ลำดับที่ 4	นางสิริลักษณ์	เรืองโรจน์	เลขประจำตัวสอบ	4

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ สหกรณ์อ้อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมีกำหนดการสอบตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิธีการสอบคัดเลือก	สถานที่สอบ
22 ตุลาคม 2563	09.00-12.00 น.	1. พิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่งจากหลักฐานการสมัคร เอกสาร CV หรือ RESUME 2. การสัมภาษณ์	ห้องประชุมสหกรณ์อ้อม ทรัพย์สาธารณสุข จ.อุบลฯ

ข.ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดง และรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการคุมการสอบ
4. ในการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
5. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้นี้
ค. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ภายในวันที่ **27 ตุลาคม 2563** ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด และทางเว็บไซต์ www.coopubon.com หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-251945-6 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่มีรายชื่อที่เข้าคัดเลือก และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกตามประกาศทันที

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563



(นายสมย์ พูลทอง)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด